

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KIM BẢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 204 /UBND-TP

Kim Bảng, ngày 16 tháng 3 năm 2021

V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam,

Thực hiện Công văn số 14/STP-PBGDPL, ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng có ý kiến như sau:

Ngay sau khi nhận được dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản, phụ lục kèm theo, UBND huyện giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để nghiên cứu và cho ý kiến đóng góp từ ngày 09/3/2021 đến ngày 14/3/2021.

Sau khi kết thúc thời gian triển khai thực hiện việc nghiên cứu, đóng góp ý kiến; qua tổng hợp báo cáo từ các đơn vị các ý kiến về cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, có 03 ý kiến đề nghị đó là:

1. Tại Điều 6 quy định về trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn pháp luật sửa thành: *Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện hai năm (02 năm) một lần. Lấy kết quả thực tế từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm kế tiếp đánh giá để chấm điểm tiêu chí, chỉ tiêu.*

2. Tại chỉ tiêu 5 (Tiêu chí số 2): nên bỏ ý 5.3 “*Xã, phường, thị trấn đã xây dựng, vận hành hiệu quả chuyên mục tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng (hoặc Trang) thông tin điện tử theo quy định tại mục 4.1 nêu trên đồng thời thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh của cấp xã*”. Vì chỉ tiêu này đã được đề cập tại ý 5.1 và 5.2.

3. Tại chỉ tiêu 11 “Thông tin, phổ biến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc tham gia tố tụng”. Nên hạ mức % xuống, vì trên thực tế mỗi năm các địa phương chỉ có một vài trường hợp nằm trong số các đối tượng vi phạm pháp luật đưa ra xét xử (thuộc diện được trợ giúp).

Trên đây là kết quả thực hiện Công văn số 14/STP-PBGDPL, ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hoàng Tùng